

รายละเอียด Program Learning Outcomes (PLOs)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน (TQF)	PLOs (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตร
<p>1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิจัย</p> <p>2. ด้านความรู้</p> <p>2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาของสาขาวิชา</p> <p>2.2 ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ</p> <p>2.3 วิเคราะห์ผลกระทบของความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยในปัจจุบันต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ</p> <p>3. ด้านทักษะทางปัญญา</p> <p>3.1 สามารถใช้ความรู้หลักการ และทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า</p> <p>3.2 สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน/สังคม/ประเทศ</p> <p>3.3 สามารถวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ด้านเภสัชศาสตร์</p> <p>4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ</p> <p>4.1 สามารถทำงานกลุ่ม ร่วมมือและรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ ภายในกลุ่มได้</p> <p>4.2 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์</p> <p>5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>5.1 สามารถสื่อสาร ด้านการพูด การฟัง การแปล และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและ/หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้</p> <p>5.2 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการทำวิจัย การจัดทำรายงาน การสื่อสาร และการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>PLO1 อธิบายทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ ด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ (2.1)</p> <p>PLO2 สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ ด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ (2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3)</p> <p>PLO3 วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้ทาง วิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (2.3, 3.1, 3.2, 3.3)</p> <p>PLO4 สื่อสารเชิงวิชาการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (5.1, 5.2, 5.3)</p> <p>PLO5 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมด้านการวิจัย (1.1)</p> <p>PLO6 สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (4.1, 4.2)</p>